

# HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G8 VÀ TẦM NHÌN “HÀN QUỐC TOÀN CẦU”

KYUDOK HONG\*

**T**ổng thống Lee Myung-bak là vị tổng thống Hàn Quốc đầu tiên tham dự 1 Hội nghị Thượng đỉnh G-8 được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-8 của Tổng thống Lee xảy đến vào một thời điểm rất quan trọng. Cộng đồng quốc tế dường như cảm thông với chuyện lộn xộn do những phân đối chống lại quyết định của Tổng thống Lee trong việc dỡ bỏ cấm vận nhập khẩu thịt bò của Mỹ vào thị trường Hàn Quốc. Nguyên nhân cộng đồng quốc tế hoan nghênh việc đắc cử của Tổng thống Lee vì họ mong đợi sự tham gia của Hàn Quốc vào việc giải quyết những vấn đề phức tạp mà thế giới đang phải đối mặt. Cộng đồng quốc tế tin rằng ông có đầy đủ năng lực và các đức tính của “Người thuyền trưởng của Hàn Quốc” để hoàn thành các trọng trách tốt hơn bất kỳ ai.\*

Tổng thống Lee cần phải tận dụng việc tham dự Hội nghị G-8 để chống lại xu hướng dân tộc chủ nghĩa và phát triển chương trình nghị sự toàn cầu của ông. Ông cần sử dụng mọi biện pháp có thể để giảm khoảng cách này sinh giữa những mong đợi của cộng đồng quốc tế và khả năng Hàn Quốc có thể mang lại cho họ những gì. Ông cũng cần phải đưa ra một tầm nhìn cho tương lai để sự ngờ vực đối với xã hội Hàn Quốc không trở nên sâu sắc thêm. Hơn nữa, ông cũng cần phải mạnh mẽ hơn trong việc đưa tầm nhìn “Hàn Quốc toàn cầu” đến với các đối tượng bên ngoài quốc gia của mình bao gồm cả những người Hàn Quốc sinh sống trên khắp thế giới.

Chắc chắn, một nhiệm vụ cần phải thực hiện là giảm hiệu ứng nhà kính 50% vào năm 2050 và dành 60 tỷ USD hỗ trợ Châu Phi trong 5 năm tới. Tất nhiên, vấn đề đang trở thành mối quan tâm lớn nhất đối với người dân Hàn Quốc chính là sự phát triển. Thêm nữa, việc thực hiện giải trừ quân bị hoàn toàn khả năng hạt nhân của Bắc Hàn một lần nữa đã được nhấn mạnh. Tuy nhiên, những người chỉ trích đáp lại bằng cách nói rằng họ dễ dàng đưa ra các giải pháp và họ sẽ không đưa ra bất kỳ giải pháp trực tiếp nào cho các vấn đề thực tế hiện nay của thời đại chúng ta.

Điều được làm sáng tỏ tại Hội nghị Thượng đỉnh Tokyo thực sự không khác biệt nhiều so với các nội dung có trong cái được gọi là học thuyết MB mà chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak đã đưa ra. Ý tưởng về một “Hàn Quốc toàn cầu” của ông đã thể hiện ước vọng của chính ông, thông qua đóng góp thực sự vào quá trình đổi mới hình ảnh Hàn Quốc trên trường quốc tế và tái xây dựng vị trí của Hàn Quốc trên thế giới.

Giảm bớt căng thẳng đã có 1 sự nhất trí được đưa ra là Hội nghị Thượng đỉnh G-8 không chỉ là một câu lạc bộ đặc biệt gồm một vài nước giàu được lựa chọn. Tuy nhiên, khi con số các nước thành viên tăng lên thì cũng đồng nghĩa với sự khó khăn trong việc đi đến thống nhất về các vấn đề nổi bật. Ngày nay, thế giới đang khao khát một nhà lãnh đạo toàn cầu có hành động thực tiễn và điều thực sự cần thiết hiện nay là khả năng thay đổi thế giới thông qua các hành động thực tiễn chứ không chỉ bằng lời nói. Khủng hoảng trong cộng đồng quốc tế là một cơ hội

\* Giáo sư Khoa Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế, Sookmyung Women's University, Hàn Quốc.

cho chúng ta như Tổng thống Lee nhân mạnh. Thông qua tầm nhìn “Hàn Quốc toàn cầu” của ông thì thế giới đang quan sát xem liệu Hàn Quốc có thể cùng với các đối tác toàn cầu góp phần xây dựng một thế giới thịnh vượng xanh hơn, an toàn hơn không.

Tổng thống Lee được biết đến là một người chiến thắng trong nhiều cuộc chiến kinh tế và luôn vượt qua những điều không thể. Tuy nhiên, ông lại quên mất bài học rằng một chính sách thành công phải xem xét chặt chẽ mối liên hệ ngày càng mật thiết giữa cái xảy ra bên trong và bên ngoài các đường biên giới. Sự kiện thịt bò đã đem lại cho ông 1 bài học quý giá. Giành được sự ủng hộ của công chúng là mấu chốt để thực hiện 1 chính sách đối ngoại thành công. Điều này cũng diễn ra như vậy với hầu hết các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-8. Các nhà lãnh đạo đã nhanh chóng đề xuất các biện pháp thoả hiệp dựa trên sức ép trong nước thay vì giải quyết các vấn đề tồn đọng. Người ta cần gửi niềm tin vào Tổng thống Lee vì ông đã không ngừng kháng cự lại sức ép do những chỉ trích gay gắt mang lại để làm những điều tốt đẹp cho người dân. Cần nhấn mạnh rằng sáng kiến táo bạo dựa trên niềm tin đích thực có nhiều khả năng đạt được lợi ích kinh tế về lâu dài.

Không công bằng khi quy lỗi đó đơn giản theo cách nhìn của những người dân chỉ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Vấn đề là ông có thể sử dụng tiềm năng to lớn của người dân để thực hiện mục tiêu tốt đẹp và cao cả là giải quyết những thách thức toàn cầu. Để làm cho suy nghĩ của các lực lượng chống lại toàn cầu hoá thay đổi theo chiều hướng tích cực thì cần có khả năng lãnh đạo và chiến lược hợp lý của ông. Lý do người dân Hàn Quốc chọn ông làm tổng thống với số phiếu cao nhất trong lịch sử cận đại Hàn

Quốc vì ông là người có khả năng tạo ra những điều phi thường. Nhân dân thực sự tin tưởng vào tiêu sử luôn vượt khó của ông.

Khi mà càng ngày Hội nghị thượng đỉnh G-8 càng không thực hiện được các mong muốn của cộng đồng quốc tế thì ngoại giao Hàn Quốc cần phải mở rộng phạm vi hơn nữa. Tầm nhìn “Hàn Quốc toàn cầu” cần phải vượt qua lời chỉ trích chỉ là tay nghiệp dư và chúng ta hy vọng chính phủ của Tổng thống Lee sẽ tìm ra điểm qui tụ như điểm qui tụ của “Đại chiến Xích Bích”. Điều quan trọng là cần tăng cường tiếp xúc với người dân. Tuy nhiên mong muốn đích thực của chúng tôi lúc này là ông có thể tìm ra giá trị cốt lõi đối với những gì tương đương với hơn 6 tỷ người đang sống trên thế giới này.

Quan trọng là ông đã cùng với các nhà lãnh đạo của Nga, Ấn Độ, Mêxicô, Indônêxia, Brazil và Úc cố gắng suy nghĩ tìm cách hợp tác trong các lĩnh vực như thoả thuận FTA, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, năng lượng và xây dựng trong khoảng thời gian hạn chế. Điều chắc chắn là nỗ lực đó cần được phát triển để tìm ra điểm tiếp xúc nhằm tối đa hoá các lợi ích chiến lược với các đối tác khác nhau trên thế giới.

Thế giới đang quan sát xem liệu Tổng thống Lee có hoàn thành được vai trò của mình hay không. Sự xuất hiện của ông tại Hội nghị thượng đỉnh G-8 báo hiệu bước đi đầu tiên trong hành trình tiến về phía trước của ông. Nếu vai trò của ông được chứng tỏ trong tình trạng rối loạn về kinh tế hiện nay thì chắc chắn sẽ là tin tức tốt đẹp đối với mỗi quốc gia tham gia G-8 gồm cả Trung Quốc và Nga.

*Lê Hồng Hạnh lược dịch*

*Nguồn: Tài liệu từ Đại sứ quán Hàn Quốc*